



ที่ สพ ๐๐๒๓.๔/ว ๘ ๗๒๗

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นที่พักชั่วคราวของชาวโรฮิงจาในพื้นที่เทือกเขารอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา ต่อมาศาลจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีรองนายกเทศมนตรีตำบลปาดัง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา รวมอยู่ด้วย โดยในเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ กักขังหน่วงเหนี่ยว และเรียกค่าไถ่ และเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือ กรณีปัญหาการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงจา ซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงต้องมาทบทวนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยขอเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกระดับในพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหามาตามบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ตรวจสอบพื้นที่ของตนเองว่ามีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ และจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่รู้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ในพื้นที่ไม่ได้ และได้เน้นย้ำต้องไม่ทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งขอให้ติดตาม กำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับ ไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด รวมถึงนโยบายสำคัญว่าจะต้องร่วมกันบูรณาการการทำงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร และการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่พี่น้องประชาชน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ เพื่อให้คนในชาติมีความรักสามัคคี แม้มีความเห็นแตกต่างแต่ต้องอยู่ร่วมกันได้ การแก้ไขปัญหาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติต้องช่วยกันลดอุปสงค์ของปัญหา โดยอาศัยกลไกของคนมหาดไทยที่ต้องรู้ปัญหาในพื้นที่ของตน และทำให้คนในพื้นที่มีความเข้มแข็ง ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศที่ยังเหลืออยู่ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเกิดประสิทธิผลในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. นำแนวทางปฏิบัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบไว้ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒. ให้องค์กรปกครอง...

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวทางการดำเนินการในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ระมัดระวังมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือเรื่องอื่น เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การบุกรุกที่ดินสาธารณะ การ บุกรุกทำลายป่าไม้ การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้นว่ามีพฤติการณ์เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือค้ายาเสพติด และหากปรากฏว่าผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีพฤติการณ์ กล่าวคือ ไม่ตั้งใจ ไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่เอาใจใส่ใน การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด หรือนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้วละเลย ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด หรือเป็นผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว เสียเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี ในฐานะผู้กำกับดูแล จะดำเนินการตรวจสอบและ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แก่ผู้กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวิภพ บุญธรรม)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและร้องทุกข์
โทร.๐-๓๕๕๓-๖๐๔๔ ต่อ ๑๔